



TỈNH BÌNH THUẬN

Tài Liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÁNG 03/2024

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Năm 2024

THANH NIÊN

TÌNH NGUYỆN



- Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2024)
- Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2024)
- Và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024)
- Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024)
- Kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)
- Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024)
- Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Lực lượng Dân quân Tự vệ (23/3/1935 - 28/3/2024)

PHẦN I. NGÀY KỶ NIỆM CỦA ĐẤT NƯỚC

1

Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh cổ Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2024)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906 trong một gia đình nho học tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phở Nhất, xã Đức Tân (Mộ Đức) - một vùng quê có truyền thống văn hóa, hiếu học, rất giàu truyền thống yêu nước - cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chàng thanh niên Phạm Văn Đồng được rèn luyện trở thành một chiến sĩ cách mạng vô sản kiên cường, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam.



Trong 75 năm hoạt động cách mạng, trong đó 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, đức độ và uy tín trên trường quốc tế.

2

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2024) Và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 20/7/1954 Hiệp định Giơnevơ được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mỹ là nước trực tiếp giúp Pháp trong cuộc



chiến tranh xâm lược Đông Dương, đồng thời là thành viên của Hội nghị Gionevơ nhưng lại trắng trợn tuyên bố: “Mỹ không bị nội dung Hiệp định này ràng buộc”; từ đó, Mỹ ráo riết hắt cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương để thống trị miền Nam nước ta bằng chủ nghĩa thực dân mới; sử dụng bọ tay sai phản động trong nước nổi phi, xung vua, gây bạo loạn ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, cưỡng ép đồng bào công giáo ở phía Bắc di cư vào Nam; cài cắm gián điệp, biệt kích ra miền Bắc; thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và trên thế giới, uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Xem thêm tài liệu [tại đây](#)

3

**Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024):
Nhà chính trị xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam**

Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, đồng chí Chu Huy Mân là tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.



Nhà quân sự tài ba

Đồng chí Chu Huy Mân sinh ngày 17-3-1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, đồng chí đã gắn bó với lực lượng vũ trang. Vận dụng đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn sâu sát thực tiễn chiến trường, tổng kết, đúc rút, đề ra những phương châm, phương pháp tác chiến phù hợp, qua đó không ngừng trưởng thành trong thực tiễn chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc và trở thành một nhà quân sự tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tài thao lược

của đồng chí gắn liền với nhiều chiến công vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong giai đoạn 1937-1942, đồng chí nhiều lần bị địch bắt, giam cầm, đánh đập, tra tấn dã man và đưa đến nhiều nhà lao. Thế nhưng, trong chốn lao tù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của một người cộng sản kiên trung; tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc, biến nhà tù thành trường học cách mạng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cương vị Trung đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy các trung đoàn 72, 74, 174, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần làm nên Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (1947), Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954),... góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đồng chí Chu Huy Mân đã cùng tập thể Khu ủy, Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lãnh đạo quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược, chiến thuật của địch. Sau ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí tiếp tục giữ chức Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Tháng 3-1977 đến 12-1986, đồng chí đảm nhiệm các chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Năm 1958, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng; thăng quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng năm 1974; Đại tướng năm 1980. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960), đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng... Tháng 12-1986, đồng chí nghỉ công tác và từ trần ngày 1-7-2006, hưởng thọ 93 tuổi.

Người cộng sản kiên trung, mẫu mực

Đồng chí Chu Huy Mân là nhà chính trị xuất sắc, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn sâu sát thực tế, giữ nghiêm kỷ luật và nguyên tắc công tác; luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phẩm chất đạo đức, năng lực và tác phong công tác; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảm nhận vai trò lãnh đạo công tác Đảng trong quân đội, đồng chí luôn quan tâm, coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Đồng chí đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng nâng cao hiệu lực các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ trong quân đội.

Trên từng cương vị công tác, đồng chí thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp. Quá trình hoạt động cách mạng từ buổi ban đầu cho đến khi giữ những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và quân đội, đồng chí luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách vào những thời điểm khó khăn.

Mẫu mực trong lời nói và hành động, đồng chí Chu Huy Mân luôn giữ vững nhân cách và bản lĩnh của người cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều năm bị giam cầm trong nhà lao đế quốc, thực dân, dù bị kẻ thù tra tấn, đánh đập hết sức dã man nhưng đồng chí vẫn luôn kiên định một lòng theo Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng, nuôi dưỡng ý chí và tích cực tổ chức các cuộc đấu tranh với kẻ thù.

Học tập tấm gương bản lĩnh, trí tuệ, trọn đời cống hiến cho Đảng, vì nước, vì nhân dân, vì các lực lượng vũ trang của đồng chí Chu Huy Mân, chúng ta nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về ý chí, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần cách mạng của người cộng sản.

4**Kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2024)**

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá I) tháng 10/1930 đã ra “*Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động*”.



Xem Thêm tài liệu [Tại đây](#)

5

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024)

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền TDTT của chế độ mới. Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, Sắc lệnh nêu rõ: Nha thể thao TW có nhiệm vụ “liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục để nghiên cứu và thực hành thể dục trong toàn quốc”.



Gần hai tháng sau, căn cứ theo quyết định của Quốc dân đại hội VN (Quốc hội khoá 1) họp ngày 2-3-1946 định sự tổ chức của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thay mặt Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Nha gồm có Phòng Thanh niên TW và Phòng Thể dục TW. Trên thực tế, với những quy định của Bộ Quốc Gia giáo dục, Phòng Thể dục TW đảm nhiệm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Nha Thể dục TW cũ.

Cũng trong ngày 27-3-1946, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khỏe và nhiều tờ báo khác đăng lời “Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục: Sức khỏe và thể dục”. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước...”

Ngày 29/1/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hằng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. Quyết định ghi rõ Ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh. Ngày 27/3/1946 chính thức là ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam.

Đây là văn kiện lịch sử, được coi như cương lĩnh đầu tiên về xây dựng nền TDTT cách mạng của nước Việt Nam mới, thể hiện tập trung tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT phục vụ sức thịnh. Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiều nơi trong cả nước dấy lên phong trào Khỏe vì nước rầm rộ trong năm 1946.

Chỉ thị 36/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) ngày 24/3/1994 về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới đã chỉ rõ: “Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác thể dục thể thao là hình thành nền thể dục thể thao phát triển và tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân và phấn đấu đạt được vị trí xứng đáng trong các hoạt động thể thao quốc tế, trước hết là ở khu vực Đông Nam Á”.

Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27-3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm để khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng được phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, dần dần đưa TDTT trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



6 **Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Lực lượng Dân quân Tự vệ (23/3/1935 - 28/3/2024)**

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở. Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc. Ngày 28/3/1935 tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc) Đảng ta đã ra Nghị quyết về đội tự vệ. Nghị quyết khẳng định Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức Du kích chiến tranh và vũ trang bạo động. Ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng, các Đội tự vệ công nông mang



tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, là tiền thân của các đội Cứu quốc quân. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, Dân quân Tự vệ được xác định là một Lực lượng Vũ trang của Nhà nước; một trong ba thứ quân (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dân quân Tự vệ của Lực lượng Vũ trang nhân dân; là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở.

PHẦN II. NGÀY QUỐC TẾ

1

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024)

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.



Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909.

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.

Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: "Ngày làm việc 8 giờ", "Việc làm ngang nhau", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em".

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới

đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

Định hướng tuyên truyền tháng 03 năm 2024

1

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII^[1], kết quả thực hiện các chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XIII) gắn với kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh^[2] của cấp ủy các địa phương, đơn vị;

- Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với kết quả thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội*”, gắn với đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong*

^[1] Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 08/10/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 42-NQ/TW, 43-NQ/TW, 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023, 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

^[2] Các báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Số 444-BC/TU, ngày 13/11/2023 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025; Số 467-BC/TU, ngày 18/12/2023 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Số 480-BC/TU, ngày 10/01/2024 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; Số 489-BC/TU, ngày 16/02/2024 sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31/12/2021 về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” năm 2024 ở các cấp ủy đảng, chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các mô hình, điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt;..

- Tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bình Thuận lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Duy trì thường xuyên, hiệu quả các tuyến tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... do Trung ương và tỉnh tổ chức trong năm 2024

2

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2024 của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; việc phát động, tổ chức, nỗ lực thực hiện của các địa phương, đơn vị các phong trào thi đua, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh^[3]. Khuyến khích, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Quyết định số 1387-QĐ/TU,

^[3] Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về “đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024”; Kết luận số 977-KL/TU, ngày 01/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) về Đề án phát triển thanh long trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kết luận số 952-KL/TU, ngày 14/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết;

ngày 27/12/2023 về giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và Chỉ thị số 02-CT/UBND, ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

- Tuyên truyền Quyết định số 1701/QĐ-TTg, ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh, giàu từ biển, có mức thu nhập bình quân đầu người (GRDP) cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển tầm quốc gia, quốc tế; hướng tới hình thành một trong những trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ của vùng và quốc gia.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Chương trình “*Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030*”; công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm^[4];...

- Tuyên truyền việc thực hiện công tác quân sự - quốc phòng^[5], triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ,...; kết quả cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tôn giáo, dân tộc; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nhất là trên các trang mạng xã hội; kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW^[6].

- Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo^[7], các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của

^[4]Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” trong tình hình mới; Kết luận số 979-KL/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác phía Bắc thành phố Phan Thiết

^[5] Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 21/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024; Kế hoạch số 207-KH/TU, ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bám đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; .

^[6] Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 16/02/2024 của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo về công tác tôn giáo năm 2024; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “*về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phân biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội*”.

^[7] Hướng dẫn số 109 - HD/BTGTU, ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2024.

Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; phát triển kinh tế biển, khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông; kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tình khai thác thủy sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài;...

3

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lịch sử lớn trong năm 2024 và trong tháng 3/2024

- Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024);
- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và các hoạt động của Tháng Thanh niên;
- Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2024);
- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2024);
- Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024);
- Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024);
- Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2024)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY